

ที่ ศธ ๖๒๑๘/ว ๐๕๙



คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ต. แสนสุข อ. เมือง จ. ชลบุรี ๒๐๑๓๑

มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ ๒๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ ๒๐ และกำหนดการ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบชำระค่าลงทะเบียน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และคณะศึกษาศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ นั้น ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒๐ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ดังกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ ๒๐ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุรัตน์เรืองชัย)

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ปฏิบัติการแทน
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายประสานงานโครงการ

โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐-๒๐๖๕ และ ๐๘-๐๐๙๖-๒๖๒๘

โทรสาร ๐-๓๘๓๙-๑๐๔๓



รหัสโครงการ ๖๐๐๓๐๐๐๐๑
 ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ ๒๐
 ความสอดคล้อง เป้าประสงค์ที่๔.๒-๑..... ตัวย่อโครงการประกันคุณภาพที่

ลักษณะโครงการ () เดิม () ต่อเนื่อง () ใหม่
 ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์
 หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๒๗ แห่ง เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมเป็นหน่วยพัฒนาในครั้ง นี้ โดยจะดำเนินโครงการอบรม ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู ชำนาญการพิเศษ และหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามวิสัยทัศน์ใน การบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ คือ เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง และคลัง ความรู้ทางวิชาการศึกษาศาสตร์ของประเทศที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ใน ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
๒. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
๓. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
๔. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

**ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ได้บริการวิชาการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) และ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กำหนดการ	
บัดนี้ ถึง ๙ มี.ค.๒๕๖๐	รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน สพม./สพป. หรือต้นสังกัด
๑ ก.พ. - ๙ มี.ค.๒๕๖๐	รับชำระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย
๑๓ มี.ค.๒๕๖๐	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
๒๐-๒๓ มี.ค.๒๕๖๐	อบรมตามหลักสูตร
๒๐-๓๑ มี.ค.๒๕๖๐	ประเมินผลสัมฤทธิ์และประเมินโครงการ
๒๔-๓๑ มี.ค.๒๕๖๐	จัดทำรายงานโครงการ

*หลักสูตรอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รวม ๓๐ ชั่วโมง

**หลักสูตรอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รวม ๒๔ ชั่วโมง

สถานที่ดำเนินการ

โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นละ ๔๐ - ๔๕ คน

หลักสูตรอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ๒ รุ่น จำนวน ๘๐ คน

หลักสูตรอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ๔ รุ่น จำนวน ๑๕๐ คน

ที่ปรึกษาโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิต สุรัตน์เรืองชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์

๒. อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จรัสศรีวัฒน์